

THI ĐUA YÊU NƯỚC

Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh từ các phong trào thi đua

Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh coi đây là động lực vượt khó vươn lên, nhất là trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Quốc Phòng, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hâu cho biết: Để thực hiện mục tiêu năm 2023 đạt doanh thu 360 tỷ đồng, Công ty xác định việc triển khai các phong trào thi đua phải đi trước một bước. Do đó, ngay từ đầu năm Công ty đã tổ chức phát động và ký giao ước thi đua giữa các phòng, phân xưởng phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023. Tổ chức phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, duy trì công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Thường xuyên phát động và tổ chức tổng kết

phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả. Cùng với đó, Công ty tập trung đầu tư chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động như đầu tư hệ thống dây chuyền tạo hình bát cạnh sứ dân dụng tự động, hệ thống ép băng tạo hình, hầm sấy cưỡng bức, hệ thống khuấy ép lọc nguyên liệu sứ vệ sinh... Kết quả, từ đầu năm đến nay Công ty không để xảy ra sự cố an ninh trật tự, đình công, lãn công, cháy, nổ, mất an toàn lao động, góp phần đưa doanh thu 7 tháng đầu năm đạt 192 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 360.000 USD.

Tại Công ty Cổ phần Damsan, các phong trào thi

đua đã thu hút đông đảo cán bộ, người lao động nhiệt tình tham gia, tạo khí thế khẩn trương, hăng hái, quyết tâm cao trong thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Ông Vũ Huy Đông, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chia sẻ: Là doanh nghiệp sản xuất đa ngành nghề, song nhờ có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trong việc phát huy tinh thần thi đua yêu nước, động viên, khích lệ cán bộ, công nhân viên và người lao động đoàn kết, năng động, sáng tạo, doanh nghiệp đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, bảo đảm tiến độ, chất lượng các mục tiêu công trình quan trọng. Ngoài những ngành sản xuất cơ bản như dệt sợi, khăn



Dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hâu.

xuất khẩu, bất động sản, đường giao thông, Công ty đã đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo với các sản phẩm chủ lực tấm pin năng lượng và các thiết bị điện sử dụng năng lượng mặt trời đầu tiên tại Thái Bình. Với đây chuyên sản xuất hiện đại sử dụng công nghệ tiên tiến và hệ thống máy móc tự động hóa, các mục tiêu công trình quan trọng. Ngoài những ngành sản xuất cơ bản như dệt sợi, khăn

sản xuất, kinh doanh của Công ty 7 tháng đầu năm đạt 1.100 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 18,6 triệu USD. Cùng với đó, với tư cách nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, Công ty sẽ xây dựng cụm công nghiệp An Ninh (Tiền Hải) trở thành cụm công nghiệp công nghệ xanh hiện đại của tỉnh.

Theo đánh giá của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh: Thời gian qua, các doanh nghiệp

đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đưa doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng lớn mạnh và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Hoài Đức, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cho biết: Từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới nhưng các doanh nghiệp, doanh nhân đều có những mô hình hay, cách làm sáng tạo để tạo khí

thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh và trí tuệ của tập thể thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Các doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực, chủ động khai thác nguồn hàng, tìm đối tác trong và ngoài nước; động viên cán bộ, người lao động tích cực tham gia sản xuất, phát huy sáng kiến trong công việc, áp dụng khoa học kỹ thuật tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Những kết quả đó giúp các doanh nghiệp tăng về quy mô, tiềm lực, bảo đảm ổn định việc làm cho người lao động, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP của tỉnh. Sự nỗ lực đó đã đưa tổng giá trị sản xuất toàn khối 6 tháng đầu năm đạt trên 12.400 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2022, đưa thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng, tăng bình quân 8,2%/năm.

Thời gian tới, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát động các phong trào thi đua sâu rộng, phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp; đề nghị các doanh nghiệp kịp thời biểu dương, khen thưởng những công nhân lao động đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua, tạo động lực để người lao động tiếp tục phấn đấu, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng phát triển.

THU THỦY

HƯNG HÀ

Xây dựng mô hình học tiếng Anh với người nước ngoài

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Hưng Hà, trong dịp hè năm học 2022 - 2023, ngành giáo dục và đào tạo huyện phối hợp với các trung tâm tiếng Anh có uy tín, chất lượng, đủ năng lực tổ chức giảng dạy mỗi tuần 2 tiết học với giáo viên nước ngoài cho học sinh ở các lớp thí điểm để các em học sinh có cơ hội giao tiếp tiếng Anh một cách thành thạo, tự tin.

Không còn rụt rè, nhút nhát như ban đầu, chỉ sau một thời gian được học tập, giao tiếp với giáo viên nước ngoài, các em học sinh khối 4 của Trường Tiểu học và THCS Bắc Sơn đã có thể nghe, hiểu và trả lời các câu hỏi của giáo viên nước ngoài một cách rõ ràng, mạch lạc. Tuy chỉ là những đoạn hội thoại ngắn, từ vựng đơn giản nhưng giúp các em tự tin trong giao tiếp và có hứng thú hơn với môn tiếng Anh. Em Nguyễn Thị Ngọc Mai cho biết: Em thấy rất hào hứng khi được học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài. Mỗi tiết học đem đến sự thoải mái, gần gũi khiến em tự tin, mạnh dạn hơn trong giao tiếp. Do đó, kỹ năng nghe, nói của em cũng cải thiện hơn trước rất nhiều.

Có mặt tại một tiết học tiếng Anh với sự tham gia giảng dạy của giáo viên người nước ngoài tại Trường THCS Đông Đô, chúng tôi thấy không khí rất sôi động. Trong suốt giờ học, giáo viên luôn đưa ra nhiều tình huống giao tiếp, bài tập thực

hành bắt buộc học sinh liên tục sử dụng 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết, đồng thời phải tư duy nhanh nhạy, vận dụng vốn từ của mình để sẵn sàng đưa ra đáp án. Các em học sinh đều nắm chắc ngữ pháp, từ vựng phong phú, chủ động trao đổi với giáo viên những nội dung chưa nắm rõ. Thầy giáo Nguyễn Văn Cao, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đông Đô cho biết: Hiện nay chúng tôi thí điểm 2 lớp học, mỗi lớp gần 30 học sinh. Chúng tôi thấy các thầy cô giáo nước ngoài dạy nhiệt tình, thân thiện, có phương pháp sư phạm tốt, luôn cố gắng kết hợp những trò chơi bổ ích cho việc học tiếng Anh vào các tiết học để tạo hứng thú cho học sinh. Nhờ đó, học sinh đã có những tiến bộ tích cực về mặt phát âm, mạnh dạn hơn trong giao tiếp, khiến các em yêu thích, hứng thú khi được tiếp cận với tiếng Anh. Trong năm học 2023 - 2024, chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình ra toàn trường vào những giờ học chính khóa, mỗi tuần sẽ tổ chức dạy 1 tiết/lớp.

Trong dịp hè năm nay, huyện Hưng Hà triển khai thí điểm xây dựng mô hình học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài tại 5 điểm trường tiểu học và THCS ở các xã: Đông Đô, Tây Đô, Bắc Sơn, Văn Cẩm, Duyên Hải với gần 400 học sinh tham gia. Theo ông Lê Quốc Huy, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, chất lượng nghe, nói của học sinh chưa được bảo đảm, vì vậy việc học tiếng Anh với người nước ngoài sẽ tạo cho các em

nghe, nói, tự tin hơn trong giao tiếp, hình thành phương pháp học tập phù hợp, hiệu quả. Riêng các em học sinh là hộ nghèo, con em gia đình người có công, người khuyết tật đều được học miễn phí. Đồng thời, hỗ trợ cho giáo viên ngoại ngữ của các nhà trường có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, nâng cao phương pháp giảng dạy. Do đó, chúng tôi đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh và phụ huynh về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tiếng Anh với người nước ngoài trong các nhà trường; chỉ đạo các nhà trường huy động nguồn lực đầu tư trang thiết bị tạo thuận lợi cho việc dạy, học ngoại ngữ; tổ chức nhiều cuộc giao lưu, sân chơi trí tuệ liên quan đến ngoại ngữ cho học sinh tham gia. Năm học 2023 - 2024, chúng tôi sẽ triển khai đồng bộ học tiếng Anh với người nước ngoài trong toàn huyện. Mục tiêu mà chúng tôi hướng đến tất cả học sinh trên địa bàn huyện sẽ thành thạo nói tiếng Anh trong bất cứ hoàn cảnh nào, đặc biệt khi có khách quốc tế đến du lịch tại địa bàn.

Dù mới triển khai trong một thời gian ngắn nhưng mô hình học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài trong các trường học ở huyện Hưng Hà không chỉ tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội được học tập trong môi trường giao tiếp tiếng Anh mà còn góp phần đưa kỹ năng nghe, nói tiếng Anh trở thành hoạt động thường xuyên của học sinh.

THANH THỦY



Học sinh Trường THCS Đông Đô (Hưng Hà) tự tin giao tiếp tiếng Anh với giáo viên nước ngoài.

Xã Quang Thẩm anh hùng xưa

Xã Hồng Phong dưới chế độ cũ là tổng Thái Phú. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, xã được đặt tên là Quang Thẩm theo tên của người chiến sĩ cách mạng quê hương. Từ năm 1956 - 1975, xã chia tách thành xã Vũ Hồng, xã Vũ Phong, từ năm 1976 đến nay sáp nhập lại thành xã Hồng Phong.

Tháng 9/1929, đồng chí Phạm Quang Thẩm, người con ưu tú của quê hương, đảng viên Đảng Cộng sản Đảng đã rải truyền đơn kêu gọi nhân dân tổng Thái Phú nổi dậy đấu tranh chống thực dân Pháp và phong kiến tay sai. Một mặt từng bước xây dựng tổ chức đảng, mặt khác, đồng chí Phạm Quang Thẩm thu hút, tập hợp đông đảo nhân dân các làng Tương Đông, Kênh Đào tham gia các tổ chức quần chúng và thành lập Hội Sư tử ở làng Chi Phong, bí mật tổ chức cho 40 người thường xuyên luyện tập võ nghệ phục vụ cách mạng. Năm 1939, Phạm Quang Thẩm bị giặc bắt, Chi bộ Thuận An cử đồng chí Phạm Quang Thẩm - đảng viên Đảng cộng sản Đảng Dương đến tổng Thái Phú tiếp tục xây dựng, lãnh đạo các phong trào cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng, người dân tổng Thái Phú cùng nhân dân trong tỉnh, trong huyện vùng dậy khởi nghĩa, ngày 25/8/1945 đã giành chính quyền. Tên xã Quang Thẩm ra đời từ Cách mạng tháng Tám năm 1945, kéo dài đến năm 1955, vừa là sự ghi nhận của nhân dân với người chiến sĩ cách mạng kiên trung vừa là minh chứng cho truyền thống kiên cường, bất khuất của người dân nơi đây.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân xã Hồng Phong đã kiên cường đương đầu với trên 50 trận càn của địch; tiêu diệt và làm bị thương 123 tên địch, bắt sống 50 tên, đập tan âm mưu lập tế của thực dân Pháp và tay sai ở địa phương. Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 26 huân chương, 178 huy chương các loại, 85 bằng khen, 63 bằng Tổ quốc ghi công; 9 bà mẹ Việt Nam anh hùng; 184 gia đình được tặng bằng vàng danh dự, 21 gia đình được công nhận là cơ sở kháng chiến... Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, nhân dân Hồng Phong đóng góp cho đất nước trên 1.000 thanh niên lên đường nhập ngũ, trên 500 tấn lương thực, gần 1.500 tấn thịt lợn hơi, hàng trăm tấn kén cho công nghiệp quốc phòng, hàng vạn ngày công, đặc biệt phối hợp với tỉnh Nam Hà bắn rơi 1 máy bay Mỹ trên bầu trời sông Hồng năm 1969, được UBND tỉnh tặng bằng khen. Năm 2019, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Hồng Phong được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu "Đon

ĐỔI THAY trên vùng đất Quang Thẩm anh hùng

Mặc dù sinh sống trên dải đất bãi phù sa sông Hồng trù phú, tốt tươi nhưng dưới sự giày xéo của phong kiến, thực dân, đế quốc, đời sống người dân xã Hồng Phong (Vũ Thu) xưa luôn đói khổ, lầm than. Nhờ giác ngộ cách mạng, một lòng kiên trung theo Đảng, diện mạo nông thôn xã Hồng Phong ngày nay đổi mới khang trang, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, sung túc.



Diện mạo làng quê xã Hồng Phong (Vũ Thu) đổi mới, khang trang, sạch đẹp.

vi anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp".

Hồng Phong đổi mới ngày nay

Kết thúc hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, nhân dân Hồng Phong đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế. Tập dụng lợi thế vùng đất bãi phù sa màu mỡ, xã lãnh đạo, vận động nhân dân kiên trì, vượt khó lấy sản xuất nông nghiệp làm điểm tựa, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đặc biệt duy trì và phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm. Đến nay, Hồng Phong là xã duy nhất của huyện Vũ Thu duy trì nghề trồng dâu, nuôi tằm. Với quy mô 257ha dâu, xã hiện có hơn 1.000 hộ trồng dâu, nuôi tằm, 18 hộ ương tằm giống, 8 đại lý thu mua kén tằm, tổng thu nhập của nhân dân toàn xã từ nghề trồng dâu, nuôi tằm và kinh doanh dịch vụ trồng giống, kén tằm đạt 80 tỷ đồng/năm. Ông Trần Duy Dũng, thôn Thái Phú Thọ thực hiện dịch vụ cung ứng giống và bao tiêu sản phẩm kén tằm tại xã Hồng Phong. Ông Dũng cho biết, mỗi năm gia đình ông cung ứng ra thị trường hơn 1 tạ trứng tằm giống và thu mua trên 120 tấn kén tằm. Kinh doanh trên nền tảng nghề truyền thống của địa phương, gia đình ông thu lãi hàng trăm triệu đồng/năm và tạo việc làm cho 3 - 5

lao động địa phương. Các hộ không kinh doanh cũng dễ dàng có thu nhập 10 - 40 triệu đồng/hộ/tháng từ nghề trồng dâu, nuôi tằm. Nghề truyền thống thực sự đã mang lại thu nhập ổn định, thay đổi cuộc sống của người dân địa phương.

Thu nhập của người dân được nâng lên tạo điều kiện đóng góp, ủng hộ để xã đầu tư xây dựng các công trình điện, đường, trường, trạm. Nguồn lực của nhà nước, nhân dân và sự chung sức của con em quê hương, Hồng Phong huy động được 21,5 tỷ đồng và gần 10.000 ngày công tiến hành xây dựng nông thôn mới. Nếu như năm 2010, xã mới chỉ đạt 3 tiêu chí nông thôn mới thì năm 2017, Hồng Phong đã hoàn thành 100% tiêu chí, về đích nông thôn mới. Diện mạo làng quê Hồng Phong hiện nay khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Đảng viên Nguyễn Đức Thành, 78 tuổi đời, 54 năm tuổi đảng, thôn Phan Xá, xã Hồng Phong chia sẻ: Giai đoạn 1976 - 1980, nông thôn lạc hậu, nghèo nàn, người dân thì đói ăn, túng thiếu, không được học hành đầy đủ. Từ chỗ chỉ mưu cầu ăn no, mặc ấm thì nay bà con đã có nhu cầu ăn ngon, mặc đẹp, dân trí tiến bộ. Làng quê khang trang, giao thông thuận tiện,

điện thắp sáng khắp ngõ xóm. Cuộc sống đổi thay tới mức, lớp người cao tuổi chúng tôi, đôi lúc cứ ngỡ như mình đang nằm mơ, sung sướng, hạnh phúc khôn kể xiết. Chúng tôi luôn khắc ghi công ơn Đảng, Bác Hồ, các thế hệ cha ông đi trước đã soi sáng con đường cách mạng để chúng tôi được hưởng vinh quang hôm nay.

Ông Trần Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Phong cho biết: Thời gian tới, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo nhân dân khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, tranh thủ thời cơ, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, trong đó tiếp tục định hướng, quan tâm phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm bền vững gắn với định hướng phát triển du lịch để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Đồng thời, xã khai thác tối đa các nguồn lực, tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sớm về đích nông thôn mới nâng cao nhằm tiếp tục đổi thay diện mạo nông thôn Hồng Phong khang trang, hiện đại hơn. Truyền thống kiên cường của cha ông xưa là động lực để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hồng Phong ngày nay đoàn kết, quyết tâm vượt khó vươn lên dựng xây cuộc sống mới, sung túc, tươi đẹp hơn.

QUYNH LƯU